

## ฝังเข็มรักษาโรคมะเร็ง

### การฝังเข็มรักษาโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์

ในสมัยโบราณ ชาวจีนมีวิธีการรักษาโรค คือการฝังเข็มและการใช้สมุนไพร ตามหลักฐานที่ปรากฏคือเมื่อราว 2000 ปีที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงการรักษาโรคโดยวิธีฝังเข็ม รักษาโรคได้กว้างขวางกว่าการใช้สมุนไพรตามตำราการแพทย์แผนโบราณของจีนโบราณ ได้ใช้วิธีการฝังเข็มรักษาโรคทุกชนิด

แม้การรักษาโรคแบบตะวันตกแพร่หลายเข้ามา แต่ชาวจีนในชนบทส่วนใหญ่ยังรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็ม

นายจ้าว พงษ์ภักดิ์ อายุ 52 ปี ชาวเขาที่บ้านโละไค้ อำเภอกอสัมพิจังหวัดกำแพงเพชร

ได้นำการรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม ตามตำราที่ท่านได้ศึกษาจากอาจารย์ชาวจีนในป่า

ครั้งที่ท่านเคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในอดีต หลายปี

แต่เดิมได้ใช้รักษาผู้คนในป่าสารพัดโรคจนเกิดความชำนาญ เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยล่มสลาย นายจ้าว

ได้ออกจากป่า และได้มารักษาประชาชน ทั้งชาวเขาและชาวไทย ที่อำเภอกอสัมพิจ

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2552 สภาวัฒนธรรมภาคเหนือ ได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยอาจารย์สันติ อภัยราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

จัดมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดกำแพงเพชร

สภาวัฒนธรรมได้ขอเชิญสภาวัฒนธรรมอำเภอต่าง ๆ มาแนะนำเสนอกุมิปัญญาของตน ในลานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

นายบุญส่ง บุตรดี อายุ 49 ปี ทำหน้าที่ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกอสัมพิจ

ได้นำเสนอกุมิปัญญาอย่างหลากหลายที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่ง คือการนำเสนอเสนอกุมิปัญญาการฝังเข็ม ของนายจ้าว

พงษ์ภักดิ์ ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมกำแพงเพชร ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในภาคเช้าเวลาประมาณ 10.00น-13.00 น.ทุกวัน

ได้มีประชาชนที่สนใจจำนวนมาก เรียงกันขอให้นายจ้าวได้ตรวจโรคและรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม ซึ่งดำเนินการรักษานานมากกว่า 20 ปีแล้ว ความจริงแล้วการฝังเข็มเป็นศาสตร์ที่สำคัญ ที่มีการเรียนรู้กันทั่วโลก และใช้รักษากันโดยทั่วไป

การฝังเข็ม ในงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ที่ควรได้รับการส่งเสริมและสืบสานไปยังคนรุ่นต่อไป

นับเป็นกุมิปัญญาไทยที่สืบสานมาจากกุมิปัญญาจีนและนับได้ว่าเป็นกุมิปัญญาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่มวลมหาประชาชน ในป่า และได้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในกำแพงเพชร ขอขอบคุณท่านบุญส่ง บุตรดี

ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกอสัมพิจ ที่นำเสนอเสนอกุมิปัญญาที่ทรงค่าอย่างที่สุด และน่าสนใจที่สุดในอำเภอกอสัมพิจ

สันติ อภัยราช